



ที่ มท ๐๔๐๒.๓/ว ๐๗๕๑

กรมการพัฒนารัฐวิสาหกิจ

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๕

ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. ๑๐๒๑๐

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, ยะลา และนราธิวาส

อ้างถึง หนังสือกรมการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ที่ มท ๐๔๐๒.๓/ว ๐๗๕๐ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศกรมการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. แบบคำร้องขอทราบผลคะแนน

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมการพัฒนารัฐวิสาหกิจ แจ้งประกาศการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และดำเนินการประเมินข้อเสนอแนวคิดวิธีการพัฒนาหรือการแก้ปัญหางานที่ดำเนินการอยู่ในพื้นที่ และการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) นั้น

กรมการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ เพื่อให้การคัดเลือกข้าราชการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้จังหวัดมอบหมายสำนักงานพัฒนารัฐวิสาหกิจจังหวัดแจ้งข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือกรายใดประสงค์ขอทราบผลคะแนนการคัดเลือกให้ยื่นคำร้องขอทราบผลคะแนนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (รับรองสำเนา) และสำเนาของจดหมายติดตราไปรษณียากรถึงตนเอง พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ ส่งมาที่ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศ โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนารัฐวิสาหกิจ <http://www.personel.cdd.go.th/>

จึงเรียนมาเพื่อทราบและมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์)

อธิบดีกรมการพัฒนารัฐวิสาหกิจ

กองการเจ้าหน้าที่

โทร.๐-๒๑๔๑-๖๒๐๐ โทรสาร ๐-๒๑๔๓-๘๙๑๔-๕



กรมการพัฒนารัฐวิสาหกิจ : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕



ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที กรมการพัฒนาชุมชน โดยคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามประกาศกรมการพัฒนาชุมชน ลงวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รวบรวมและประมวลผลคะแนนตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่กำหนดเสร็จสิ้นแล้ว นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ คำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๒๓๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศกรมการพัฒนาชุมชน ลงวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (พัฒนากร) จำนวน ๓๖ ราย รายละเอียดตามผนวก ก. ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อในลำดับที่ ๑- ๒๑ เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. กรณีมีตำแหน่งที่ว่าง ตามประกาศกรมการพัฒนาชุมชน ลงวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๖ กำหนดเงื่อนไขการสละสิทธิไม่ประสงค์ที่จะเข้ารับการแต่งตั้ง ให้ผู้มีรายชื่อในลำดับถัดไปตามข้อ ๑ ได้รับการแต่งตั้งแทนในตำแหน่งที่ว่างนั้น

อนึ่ง หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้ผ่านการคัดเลือกรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด
ในประกาศกรมการพัฒนาชุมชน ลงวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
สามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรมการพัฒนาชุมชน
จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและถอนรายชื่อจากประกาศนี้ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายอภิชาติ ไตรดิถเวชช์)
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน